



**Trộm cắp danh tính xảy ra ở mọi cộng đồng, vì vậy hãy nhận trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị**

**Quý vị cho rằng ai đó đã đánh cắp danh tính của mình? Hãy báo cáo việc đó bằng tiếng Việt.**

Gọi số 877-438-4338 và nhấn số 3 để được gặp một thông dịch viên



[Tuần lễ Nhân thức về Trộm cắp Danh tính](#) là thời gian

tuyệt vời để tìm hiểu cách phát hiện, phòng tránh và báo cáo hành vi trộm cắp danh tính. Có khả năng là quý vị biết ai đó mà đã từng bị trộm cắp danh tính. Đó là khi có người sử dụng thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính của quý vị mà không có sự cho phép của quý vị để thực hiện hành vi lừa

đảo. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ cộng đồng nào. Vậy thì làm cách nào để được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của quý vị?

Hãy xem ấn phẩm mới của chúng tôi, [Cách phát hiện, phòng tránh và báo cáo hành vi trộm cắp danh tính bằng ngôn ngữ của quý vị](#) tại [ftc.gov/languages](https://ftc.gov/languages). Tìm hiểu xem trộm cắp danh tính là gì, cách phát hiện hành vi này, những gì quý vị có thể làm để bảo vệ danh tính của mình cũng như nơi để báo cáo hành vi này và nhận trợ giúp. Để đặt bản sao miễn phí bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Hàn hoặc tiếng Việt nhằm chia sẻ với người khác, hãy truy cập [ftc.gov/bulkorder](https://ftc.gov/bulkorder). Quý vị có thể tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của mình bằng cách chia sẻ thông tin này với những người cần biết cách bảo vệ thông tin của họ — và những việc cần làm nếu họ nghi ngờ có hành vi trộm cắp danh tính.

Và giờ đây, việc báo cáo hành vi trộm cắp danh tính cho FTC bằng ngôn ngữ mong muốn của quý vị trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi quý vị báo cáo, quý vị cũng nhận được trợ giúp về những việc cần làm tiếp theo. Để báo cáo bằng tiếng Anh, hãy truy cập [IdentityTheft.gov](https://IdentityTheft.gov). Bằng tiếng Tây Ban Nha, hãy truy cập [RobodelIdentidad.gov](https://RobodelIdentidad.gov). Nếu quý vị muốn báo cáo hành vi trộm cắp danh tính bằng các ngôn ngữ khác thì hãy gọi số (877) 438-4338 trong khoảng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Giờ miền Đông. Vui lòng nhấn số 3 để chọn ngôn ngữ của quý vị và kết nối với một thông dịch viên mà sẽ nhận báo cáo của quý vị.

Nghiên cứu cho thấy mọi người đặt niềm tin nhiều hơn vào thông tin họ nhận được từ những người họ tin tưởng. Vì vậy: hãy chia sẻ những gì quý vị biết với gia đình và bạn bè trong cộng đồng của quý vị.